

Đi học mà tốn: Có đáng không?

Tác Giả: Lê Tâm (theo NY Times)

Chúa Nhật, 26 Tháng 12 Năm 2010 13:57

học, số điểm SAT trung bình, mức độ nghèo viên bác sĩ... Và rõ ràng là cũng khó mà đo lường được những người như mức độ hài lòng với đi học, thì đi học 5 năm, 10 năm sau khi ra trường.

Thêm nữa, làm thế nào người ta có thể tính ra được là ngôi trường đó đóng góp được bao nhiêu phần trăm vào sự thông minh, năng lực và tinh thần của người sinh viên tốt nghiệp?

Các nhà kinh tế và xã hội học cũng đang tìm cách trả lời các câu hỏi này. Kết quả nghiên cứu của họ cũng cho thấy là các trường “danh giá” có phần nào tốt hơn so khác biệt trong mức thu nhập và khả năng được nhận vào các chương trình học sau đại học. Nhưng còn với sự phức tạp trong đi học thì sao? Đó là một vấn đề khác.

Một cuộc khảo sát trường học được thực hiện, do các nhà kinh tế học RAND Corporation cùng với học Brigham Young và Cornell thực hiện, cho thấy “có bằng chứng rõ ràng về mức gia tăng trong sự thu hoạch kinh tế do theo học trường tốt danh tiếng, và cũng có bằng chứng cho thấy đi học cũng tăng lên theo thời gian.”

Các nhà nghiên cứu này nhận thấy rằng những người tốt nghiệp các trường danh tiếng, có số vốn đầu tư cao hơn, trung bình mỗi năm kiếm được nhiều hơn đến 40% so với những người tốt nghiệp từ các trường đại học công lập ít vốn đầu tư, căn cứ theo con số có được 10 năm sau khi những người này tốt nghiệp trung học.

Cũng các nhà nghiên cứu này thấy rằng “theo học một trường danh tiếng gia tăng khả năng được nhận vào các chương trình học sau đại học, nhất là các chương trình nghiên cứu sau đại học.”

Cũng có điều cần phải lưu ý ở đây là các cuộc nghiên cứu này, vẫn theo dõi hơn 5,000 sinh viên tốt nghiệp trong cả thập niên, thì nó cũng đã cũ khoảng chục năm rồi. Trong thời gian đó, chi phí theo học các trường đại học tốt hơn “danh giá” cũng tăng lên, và tất nhiên hơn nữa mức gia tăng của các trường đại học công, ngay cả những người bang phí gia tăng học phí vì ngân sách cắt giảm như California.

Đi học mà tốn: Có đáng không?

Tác Giả: Lê Tâm (theo NY Times)

Chúa Nhật, 26 Tháng 12 Năm 2010 13:57

Một thí dụ điển hình là tiến học và các chi phí ở trường Princeton năm nay hơn \$50,000 trong khi giá đi học Rutgers, đi học công lập tiêu u bang New Jersey, ở gần đó, chỉ bằng gần một nửa.

Tuy vậy, một số chuyên gia tham dự cuộc nghiên cứu năm 1998 cho hay họ không thấy có chi đ u gì quan trọng để phải thay đổi kết luận đưa ra khi trước.

Giáo sư Eric R. Eide, khoa trường khoa Kinh tế Đại Học Brigham Young, nói rằng “Giáo dục là số đ u từ lâu dài. Có thể là tình hình kinh tế khiến người ta ngần ngại khi trả tiền học. Nhưng người ta có thể không muốn mất tiền trong lúc này. Theo ý kiến của tôi, người ta nên nhìn về tương lai lâu dài của đứa trẻ.”

Giáo sư Eide cho biết thêm, “Tôi không nghĩ là chi phí đi học gia tăng cao hơn là những lợi ích tài chính thu được do tốt nghiệp tốt nhất đi học để danh tiếng.”

Thậm chí còn một câu hỏi khác về những học sinh của trường so với khả năng và cá tính của người sinh viên tốt nghiệp. Nói cách khác, nếu một người đi học nh n vào một đi học danh tiếng những lợi quy t đ nh theo học một đi học ít người tiêu ng h n, liệu trên đ ng dài m c thu nh p của người này có khác hơn của một sinh viên tốt nghiệp đi học nơi tiêu ng kia không?

Năm 1999, một nhóm kinh tế gia thuộc Đại Học Princeton và cơ quan Andrew W. Mellon Foundation nghiên cứu về đ này và thấy rằng mức thu nhập của hai nhóm có vẻ ngang bằng nhau- và có khi còn nghiêng về những người chỉ n con đ ng ít tốt kém, vào trường ít danh tiếng hơn.

Những mức thu nhập, và ngay cả việc đi học nh n vào những chương trình học đ i học, cũng chỉ là hai trong nhiều yếu tố đ ng số thành công của người sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Hỏi đ u năm nay, hai giáo sư chuyên về lao đ ng và giáo dục tại trường đi học Pennsylvania State University và một nhà xã hội học tại đi học Claremont Graduate University ở California, tìm cách trả l i câu hỏi là liệu những người tốt nghiệp đi học danh tiếng nói chung có cảm thấy hài lòng về công việc của họ hơn là những người theo học các trường ít người tiêu ng hay không.

Đi học mốt: Có đáng không?

Tác Giả: Lê Tâm (theo NY Times)

Chúa Nhật, 26 Tháng 12 Năm 2010 13:57

Dựa trên dữ kiện thu thập từ gần 5,000 sinh viên tốt nghiệp công nhân năm 1992 và 1993, rồi sau đó được theo dõi trong suốt gần một thập niên, nhóm nghiên cứu này thấy rằng “sự hài lòng trong công việc làm có giảm chút ít, tiền lương cũng giảm và sự chênh lệch của thu nhập.”

Các tác giả của nghiên cứu này cho rằng đây có thể vì sự trông đợi của những người tốt nghiệp các trường danh tiếng, nhất là trong lĩnh vực thu nhập tài chính, có thể cao hơn do đó dẫn đến thất vọng hơn là những người tốt nghiệp từ những trường ít có tiếng tăm.

Vậy thì liệu đi học trường danh tiếng, mốt, có đáng không?

Câu trả lời, theo nhà xã hội học Scott L. Thomas ở trường Claremont Graduate College University, là: Còn tùy.

Thí dụ, một người biết rằng mình cần phải có công việc làm hàng mốt để kiếm tiền ngay sau khi tốt nghiệp, và quyết định học ngành thời trang hoặc nghệ thuật... có thể thấy rằng theo học mốt trường đại học công lập có thể có lợi cho họ hơn.

Và có lẽ điều này cũng giúp với những đứa con nhà tin vào giáo dục là khả năng thu nhập và sự đáng kính trọng do nhà trường cung cấp quan trọng trên đời này là tên tuổi của ngôi trường.